

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠNG GIANG

Lạng Giang là huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang, nằm sát thành phố Bắc Giang; cách Thủ đô Hà Nội 60 km về phía Bắc; diện tích tự nhiên 248,06 km², dân số gần 20 vạn người với 11 dân tộc chung sống. Huyện có 22 xã, 2 thị trấn với 296 thôn và khu phố. Đảng bộ huyện có 71 chi, đảng bộ trực thuộc, với tổng số 7.029 đảng viên. Là một huyện giàu tiềm năng phát triển kinh tế, có Quốc lộ 1A chạy qua, cầu nối giữa khu kinh tế cửa khẩu Lạng Sơn và Thủ đô Hà Nội nên huyện có lợi thế trong giao lưu kinh tế, được xác định là một trong 4 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Lạng Giang đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội luôn đạt và vượt mức đã đề ra. Tốc độ phát triển các ngành kinh tế chủ yếu năm 2009 đạt 13,5%; trong đó nông - lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,45%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng 18,65%; thương mại, dịch vụ tăng 20,8%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng nông - lâm nghiệp, thủy sản giảm từ 43% (năm 2008) xuống 39,71%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng từ 29% lên 30,28%; thương mại, dịch vụ tăng từ 28% lên 30,01%. Bình quân thu nhập đầu người đạt 11,4 triệu đồng/năm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định và từng bước cải thiện; hệ thống chính trị được củng cố.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, Huyện ủy và các cấp ủy trong Đảng bộ huyện luôn coi trọng nhiệm vụ xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là cơ sở nền tảng quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ thực hiện đồng bộ trên các mặt.

Công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương được các cấp ủy đảng quan tâm hàng đầu.

Những năm qua, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy. Huyện ủy đã quan tâm chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng từ khâu truyền đạt nghị quyết, gắn trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy viên trong chỉ đạo triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đồng thời quan tâm chỉ đạo cụ thể hoá việc thực hiện nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể trong các tổ chức của hệ thống chính trị. Nhờ vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền, đoàn thể ở cơ sở đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết một cách cụ thể, sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện nghị quyết gắn với các nhiệm vụ chính trị của huyện được đẩy mạnh; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện

ng nghị quyết của tổ chức đảng và đảng viên được tiến hành thường xuyên; công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết được coi trọng.

Nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Huyện uỷ thường xuyên quan tâm chỉ đạo củng cố, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư; đẩy mạnh việc cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ, tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên đề; duy trì việc các đồng chí Thường vụ Huyện uỷ, Huyện uỷ viên dự sinh hoạt với đảng uỷ, thường vụ đảng uỷ các xã, thị trấn; thực hiện nghiêm việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, gắn với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thực hiện tốt việc quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên ở chi bộ, tổ đảng. Năm 2009, toàn Đảng bộ huyện có 55 chi, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, bằng 77,46%; 16 chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, bằng 22,54%, không có tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ và yếu kém. Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ 4.485 đồng chí, bằng 72,7%, trong đó đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 606 đồng chí, bằng 13,5%; đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ 1.017 đồng chí, bằng 16,49%; đảng viên vi phạm tư cách 61 đồng chí, bằng 0,99%. Công tác phát triển đảng viên luôn được các tổ chức đảng quan tâm. Năm 2009, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 251 đảng viên, đạt 100,4% kế hoạch.

Huyện uỷ và các cấp uỷ trực thuộc lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, đặc biệt

coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở. Đến nay, đội ngũ cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên chiếm 77,4%; trình độ lý luận chính trị trung cấp chiếm 71,4%. Việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Huyện uỷ đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Đề án số 02- ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006- 2010 và những năm tiếp theo”.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước, gắn đẩy mạnh cải cách hành chính với đổi mới tác phong, lề lối làm việc, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu cụ thể trong các Nghị quyết Trung ương 5 (Khoá X) của Đảng về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, đề cao trách nhiệm của các ban và đại biểu HĐND, tăng cường hoạt động giám sát. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở. Chỉ đạo chính quyền các cấp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đổi mới sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền theo hướng sâu sát cơ sở, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc ngay từ khi mới phát sinh. Tập trung triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, tăng thu ngân

sách, tăng cường quản lý đất đai, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, triển khai thực hiện cơ chế "một cửa", từng bước thực hiện "một cửa điện tử", tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân khi đến liên hệ giải quyết công việc. Chỉ đạo triển khai việc đánh giá, xếp loại trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong thi hành công vụ bằng các tiêu chí cụ thể.

Huyện uỷ luôn coi trọng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, giữ vững khối đoàn kết thống nhất; duy trì và tổ chức thực hiện tốt quy chế làm việc và chương trình công tác của cấp uỷ; thường xuyên sâu sát cơ sở, hàng quý tổ chức giao ban cụm thi đua các xã, thị trấn để nắm tình hình, cùng cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện theo chương trình, kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp uỷ viên. Huyện uỷ đã chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết; chủ động, sáng tạo trong việc cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên vào tình hình thực tế của địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, đưa công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, tổ chức đảng đi vào nền nếp.

Nâng cao chất lượng công tác dân vận, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Các cấp uỷ đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, chỉ đạo thực hiện tốt chủ đề "Năm dân vận chính quyền"; đẩy

mạnh phong trào thi đua "dân vận khéo" và nâng cao chất lượng các mô hình "dân vận khéo" ở cơ sở; chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng các nội dung công khai cho nhân dân biết theo quy định tại Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; đồng thời thường xuyên tiến hành kiểm tra việc thực hiện để kịp thời phát hiện, uốn nắn những thiếu sót, tồn tại. Huyện uỷ đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện Đề án 03- ĐA/TU của Tỉnh uỷ và Kế hoạch của Huyện uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng giai đoạn 2006-2010; thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của Đoàn thanh niên, phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình của Hội phụ nữ; phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của Hội Nông dân... đã góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2009, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song Huyện uỷ và các cơ sở đảng trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15 mục tiêu chủ yếu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đề ra. Huyện tiếp tục giữ vững được phong trào thi đua, các cơ quan, ban, ngành của huyện tiếp tục được ngành dọc xếp trong tốp đầu phong trào thi đua của tỉnh.

DƯƠNG TRUNG